



ที่ประชุม...
19 ส.ย. 2566

ที่ นม ๐๐๒๓.๔/ว ๕๗๖

ถึง อำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครราชสีมา และเทศบาลเมือง ทุกแห่ง

ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑. คณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนายสมบัติ ธรรม และนายพศวัฒน์ กนกนาก ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ดังกล่าว สามารถจัดส่งข้อมูลไปยังประธานคณะกรรมการสามัญ สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๒. คณะกรรมการธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนายชายนครชัย ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ดังกล่าว สามารถจัดส่งข้อมูลไปยังประธานคณะกรรมการสามัญ สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จังหวัดนครราชสีมาจึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าว ณ เว็บไซต์ของหน่วยงานและพื้นที่ให้บริการประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.koratda.go.th สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย

นายอำเภอบ้านเหลื่อม

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นสมควรแจ้ง อปท. ที่เกี่ยวข้อง...*ณ.ณ.ณ.*
- เห็นควรรายงาน จ.นครราชสีมา
- อื่นๆ.....



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
โทร. ๐๔๔-๒๔๕๕๒๐

Handwritten initials and marks

(นายพิทักษ์ศักดิ์ จิเฑาะบุบผา)

อำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)ปฏิบัติราชการแทน
นายอำเภอบ้านเหลื่อม



เมืองนครราชสีมา
๒๐๑๑-๒๕๖๖

ที่ นม ๒๑๑๘/ว ๑๕๗๗



ที่ว่าการอำเภอบ้านเหลื่อม
ถนนศูนย์ราชการ นม ๓๐๓๕๐

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือในการประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกรรมการการเลือกตั้ง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม / นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๑๗.๕/ว ๔๐๐๖
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดนครราชสีมาแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑. คณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนายสมบัด ธรรม และนายพศวัจน์ กนกนาก ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ดังกล่าว สามารถจัดส่งข้อมูลไปยังประธานคณะกรรมการสามัญ สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๒. คณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ในการ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของ นายชาย นครชัย ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ดังกล่าว สามารถส่งข้อมูลไปยัง ประธานคณะกรรมการสามัญ สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ในการนี้ อำเภอบ้านเหลื่อมจึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ การรับฟังข้อมูล เกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ณ เว็บไซต์ของหน่วยงานและ พื้นที่ให้บริการประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา www2.nakhonratchasima.go.th รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีรกุล หวังวิระ)

นายอำเภอบ้านเหลื่อม

ที่ทำการปกครองอำเภอ

สำนักงานอำเภอโทร./โทรสาร ๐-๔๔๓๘-๗๐๗๕